



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 30 มิ.ย. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,786 ราย ผู้ป่วยสะสม 259,301 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 53 ราย เสียชีวิตสะสม 2,023 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,415 ราย หายป่วยสะสม 207,479 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 49,799 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 9,672,706 ล้านโดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 182,956,549 ราย เสียชีวิต 3,962,203 ราย รักษาหาย 167,539,315 ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ WHO เผย 5 ชาติสมาชิกที่ยังไม่ได้เริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิด ได้แก่ บรูไนดี เอิริเทรีย เฮติ เกาหลีเหนือ และแทนซาเนีย เตือนถึงฉีดวัคซีนครบยังต้องใส่หน้ากากต่อ **อังกฤษ** สำนักงานสถิติฯ เผยความเสี่ยงการกลับมาติดเชื้อรอบใหม่ ในอังกฤษอยู่ในระดับต่ำมาก **อิสราเอล** เร่งหาผู้ซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 800,000 โดส ที่จะหมดอายุในปลายเดือน ก.ค.นี้ โดยเจรจากับหลายประเทศเพื่อซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ประเทศนั้นจะได้รับให้ส่งมาให้อิสราเอลแทน **โคลอมเบีย** ช่วยไทยสร้างความมั่นใจสินค้าทั้งอาหารและสินค้าอุตสาหกรรมคุณภาพสูงไร้โควิด **บังคลาเทศ** ปิดสถานศึกษาต่ออีก 1 เดือน หลังผู้ป่วยเกิน 9 แสนราย **เกาหลีเหนือ** ผู้นำสูงสุดลงโทษเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ทำงานล้มเหลวเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดโควิด 19 **สปป.ลาว** พบแรงงานกลับมาจากไทยติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา 3 ราย **สิงคโปร์** งดให้สิทธิ์ผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวคตรวจโควิด ซ้ำยังไม่เห็นข้อมูลป้องกันสายพันธุ์เดลตาได้หรือไม่ **สหรัฐฯ** ผลโพลชี้คนอเมริกันเกือบ 30% เชื่อวิกฤตโควิดในประเทศจบแล้ว **บริษัทโมเดอร์นา** เผย วัคซีนโมเดอร์นากระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อต้านสายพันธุ์เดลตาและเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อื่นๆได้ แม้ประสิทธิภาพจะยังไม่ชัดเจน

ประเด็นสำคัญ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, ch7, topnews

-ชมรมแพทย์ชนบท เผยแพร่บทความผ่านเฟซบุ๊กว่า รัฐบาลและศบค.แถลงให้ความหวังกับคนไทยมาตลอดว่า สยามไบโอไซน์คือความมั่นคงด้านวัคซีนโควิดของประเทศ ปี 2564 มีแผนฉีดวัคซีนของแอสตราเป็นวัคซีนหลัก แบ่งเป็น มิ.ย. 6 ล้านโดส และตั้งแต่ก.ค.เป็นต้นไป เดือนละ 10 ล้านโดส โดยมีซิโนแวคเป็นวัคซีนเสริม 3-5 ล้านโดส จนต.ค.เป็นต้นไป จึงได้ไฟเซอร์ โหมดิรน์นำมาฉีดเพิ่ม แต่สยามไบโอไซน์สามารถส่งมอบวัคซีนในเดือนก.ค.เป็นต้นไปเพียงเดือนละ 4 ล้านโดสเท่านั้น ทำให้ซิโนแวคเป็นวัคซีนหลักของประเทศไทยแทน เพราะอาจต้องนำเข้าไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6-10 ล้านโดส ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์และคนไทยรับไม่ได้ ขอให้รัฐบาลใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนฯ คุมการส่งออกวัคซีนแอสตราฯ ของสยามไบโอไซน์ เพื่อให้ไทยมีฉีดในประเทศ 10 ล้านโดสต่อเดือนตามเป้าเดิม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansettakij

-ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย พ่อค้าแม่ค้าอิสระ เข้าหารือกับรมว.สร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้จัดสรรวัคซีนโควิดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย เพราะอยู่นอกกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมหรือไทยร่วมใจได้ ซึ่งรมว.สร.ให้รวมกลุ่มมาในลักษณะภาคีเครือข่าย เพื่อกรมควบคุมโรคจัดสรรวัคซีนให้ คาดว่ามีประมาณ 200,000 คน เมื่อได้ข้อสรุปน่าจะสมารถฉีดได้ที่สถานีกกลางบางชื่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., sanook, topnews, sonhitalk)

-นพ.กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ ในฐานะ ผอ.ศบค. เสนอให้พิจารณาทบทวนแผนการจัดหาวัคซีน โดยเลือกใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด 19 ได้ดีในปริมาณที่เพียงพอและรวดเร็ว โดยเร่งจัดหาวัคซีนชนิดอื่น เช่น วัคซีนชนิด mRNA และวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ มาทดแทนวัคซีนชนิดเชื้อตายของบริษัทซิโนแวค และควรมีแผนจัดหาวัคซีนรุ่นต่อไปที่ผู้ผลิตออกแบบให้ป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆ ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, mcot, mthai nationtv., สวท., ทวีช่อง 3, 7, 9, TNN, NBT, Thaipbs, ไทยรัฐทีวี)

-รมว.สร. เผย สัปดาห์นี้ได้รับวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก 1 ล้านโดส ส่วนแอสตราเซนเนกาเข้ามาวันที่ 28 มิ.ย. 8 แสนโดส และวันที่ 2 ก.ค. อีก 1.4 ล้านโดส ส่วนบ. ไฟเซอร์ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาขั้นสุดท้ายในสัญญาซื้อขาย คาดส่งมอบได้

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ในไตรมาส 4 ขณะที่จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ติดต่อบ. แจนเช่น ไม่ได้ คาดอาจมีปัญหาจากบริษัทผู้ผลิตเอง ส่วนการซื้อวัคซีน mRNA เพิ่ม ต้องรอให้คณะกรรมการวิชาการพิจารณาตามความเหมาะสม ขณะนี้ยังไม่มียุติวัคซีนที่ครอบคลุมสายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) และเดลตา (อินเดีย) แต่ยังสามารถป้องกันเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, จส.100, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, topnews, Chiangmainews, innnews, amarintv, workpointtoday, thaiPBS, tnthailand, thebangkokinsight, thestandard, mthai, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 3, 9)

-นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า อภ.กำหนดราคาขายวัคซีนโมเดอร์นาให้รพ.เอกชนในราคาโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยรายบุคคล หลังจากนั้นสมาคมรพ.เอกชนจะกำหนดราคากลางค่าบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกรพ.ต่อไป และแต่ละรพ.จะประกาศให้ประชาชนสั่งจองหรือยืนยันการจองในต้นเดือนก.ค. เพื่ออภ.จะได้ดำเนินการจัดสรรให้สอดคล้องกับจำนวนที่บ. ซิลิลิค ฟาร์มา จก. นำเข้า โดยบริษัทจะทยอยจัดส่งให้งวดแรกไตรมาส 4/2564 ประมาณ 3.9 ล้านโดส และงวดที่ 2 ไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (mcot, efinancethai, mcot, pptvhd)

-รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฯ แสดงความชื่นชมความก้าวหน้าผลงานวิจัยวัคซีนโควิด 19 โดยทีมแพทย์และนักวิจัยไทย ประกอบด้วย 1.โครงการศึกษาวิจัยระยะที่ 1/2 เพื่อประเมินความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน NDV-HXP-S ในประเทศไทย โดยอภ.ร่วมกับศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล 2.โครงการพัฒนา mRNA วัคซีน โดยศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีในระดับสูง สามารถอยู่ในอุณหภูมิตู้เย็น (2-8 องศาเซลเซียส) ได้นานถึง 3 เดือน 3.โครงการพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิด DNA (วัคซีนโควิดเจเนน) โดยบ. ไบโอมเทค-เอเชีย จก. พบว่ามีความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติกับอย. นอกจากนี้ บ. ไบยา ไฟโตฟาร์ม จก. ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของจุฬาฯ วิจัยไบยาสูบเป็นพีชในกระบวนการสร้างวัคซีน ขณะที่ บ. แอสตราเซนeca ประเทศไทย แจ้งว่าจะส่งมอบวัคซีนให้สธ.ครบ 6 ล้านโดส ในสัปดาห์นี้ และช่วงต้นเดือนก.ค. จะมีวัคซีนแอสตราเซนecaจากการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นอีก 1.05 ล้านโดส ขณะเดียวกันระบบหมอพร้อมได้เลื่อนการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ในพื้นที่กทม.จากเดือน ส.ค.เป็น ก.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (mcot, tnthailand)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขณะนี้มีการศึกษาวัคซีนที่จะใช้ในเด็กในการป้องกันหรือให้เกิดภูมิต้านทานขึ้น และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ เด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปจะได้มีวัคซีนใช้แน่นอน โรคนี้ไม่รุนแรงในเด็ก ดังนั้นวัคซีนในเด็กจะต้องเน้นความปลอดภัยของวัคซีนเป็นหลัก จะได้กลับมาใช้ชีวิตและไปโรงเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ไทยโพสต์

-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3 มีองค์กร/บริษัทได้รับการจัดสรรเพิ่ม 1,276 บริษัท รวม 338,419 คน รวมองค์กร/บริษัทที่ได้รับการจัดสรร 3 ครั้ง 7,713 บริษัท รวม 1,117,719 คน สำหรับบพท.ที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมส่งเอกสารรับรองอื่นๆ ภายในวันที่ 5 ก.ค. เวลา 16.00 น. เพื่อราชวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรรให้ไม่ซ้ำซ้อนกับวัคซีนหลัก ส่วนองค์กร/บริษัทที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียด

2.การบริหารจัดการเตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สปริงนิวส์, อินโฟเควสท์, topnews)

-นายกฯ สั่งให้ขยายเตียงรพ.บุษราคัม 1,500 เตียง ทั้งผู้ป่วยสีเขียวและสีแดง รวมเป็น 3,700 เตียง เป็นเตียงสีแดงเพิ่ม 125 เตียง จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ เพื่อแบ่งเบาภาระรพ.ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนจังหวัดต่างๆ ดำเนินการผ่านก.มหาดไทย ผู้ว่าฯ บูรณาการร่วมกับสสจ. เพื่อดูแลแรงงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจากการปิดแคมป์คนงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์มติชน

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า กทม.จัดตั้งฮอสพิเทลในเขตบางคอแหลม โดยความร่วมมือกับรพ.ธนบุรี

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียว 380 เตียง เริ่มเปิดรับผู้ป่วย 5 ก.ค.นี้ โดยเน้นรับผู้ป่วยคนไทย ส่วนแรงงานต่างด้าวจะนำส่งรพ.อื่นๆ อาทิ รพ.สนามของ กทม. ยืนยันพร้อมดูแลผู้ป่วยทั้งคนไทยและคนต่างด้าว และกำลังทยอยเปิดหอผู้ป่วยเพิ่มอีก 4,424 เตียง รวม 7,615 เตียง จะจัดหาเตียงเพิ่มเติมให้ครบ 10,000 เตียง และเพิ่มรณาส่งผู้ป่วยอีก 50 คัน

3.ระบบ Home Isolation

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, thestandard, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 3, TNN)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมแพทย์ ระบุเตียงรักษาโควิด 19 ในกทม.ยังตึง ย้ำแนวทาง Home Isolation ใช้เมื่อจำเป็น แม้ผู้ป่วยสมัครใจแต่ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ ขณะที่กลุ่มโรงเรียนแพทย์ รพ.สังกัดกรมการแพทย์ และรพ.เอกชน เร่งขยายเตียงรองรับผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย)

- สปสช. ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายกรณีการดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้าน (Home isolation) ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรองรับสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวแทนจากรพ.ทั่วประเทศทั้งรัฐ และเอกชนเข้าร่วม

4.โควิดสายพันธุ์อินเดีย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, springnews, posttoday, thestandard, tnnthailand, siangtai

- นพ.กฤศักดิ์ กู้เกียรติกุล นพ.สสจ.ภูเก็ต ชี้แจงกรณีสื่อโซเชียลมีเดียมีข่าวว่าภูเก็ตเจอโควิดสายพันธุ์อินเดียเมื่อวาน 5 ราย และเข้าวันนี้อีก 5 ราย ก่อนเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ว่า ขณะนี้ ภูเก็ตยังไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดีย ขอให้ตรวจสอบและได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ข่าวเพื่อไม่ให้สังคมเกิดความสับสนและสร้างความเสียหายให้กับจังหวัด สำหรับผู้ติดเชื้อวันนี้ 5 ราย ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพฯ 3 ราย เข้ารับการรักษาที่รพ. อีก 2 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ส่วนกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงประมาณ 20 คน สสจ.ได้นำตัวเข้าสู่กระบวนการกักตัวใน LQ แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, amarintv, ch7, ch3, thebangkokinsight, sanook, kapook)

- อติตรองผู้ว่าฯ นครนายก-ภรรยา เสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 สายพันธุ์เดลตาวันเดียวกัน ลูกสาวเชื่อว่าพ่อติดเชื้อจากรพ.ในกรุงเทพฯ เนื่องจากไปรักษาตัวแล้วกลับบ้านทันที หลังจากนั้นคนในบ้านติดเชื้อ 7 คนจาก 10 คน รักษาหายแล้ว 4 คน เสียชีวิต 2 คน ตอนนี้อยู่มีคนในครอบครัวรักษาอีก 1 คน ล่าสุดอาการดีขึ้นแล้ว

5.อาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ)

- หมู่นักกีฬา จ.ลำปาง ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 24 วัน ยังมีอาการปากเปี้ยว แขนขาชา-อ่อนแรง หดตัวไม่เท่ากัน โดยสปสช. เยียวยาเพียง 1 หมิ่นบาท ซึ่งเห็นว่าไม่สมเหตุผลกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปและเสียโอกาสต่างๆ และแพทย์ยังระบุว่าการที่เด็กขึ้นเหมือนคนที่วิตกและต่อต้านวัคซีน ให้พบกับจิตแพทย์เพื่อทดสอบทางจิต

6.ร้านอาหารได้รับผลกระทบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews

- จากการออกมาตรการควบคุมโควิด 19 ฉบับที่ 25 อย่างกะทันหัน ทำให้ร้านอาหารและสถานประกอบการได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก จนเกิดแคมเปญ #จะเปิดมึงจะทำไม เป็นอารยะขัดขืนมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ของรัฐบาล กิจกรรมมี 3 ระยะ ดังนี้ ระยะแรก Flashmob เปิดขายอาหารในร้าน ให้เข้าร้านละ 20 คน จัดที่ละเขต ระยะที่ 2 เปิดร้านให้หนึ่งแบบมีมาตรการรักษาระยะห่าง ไม่ต้องประชาสัมพันธ์ ระยะที่ 3 Market Place + Mob ออกร้านขายอาหารบนถนน เปิดลานเปียร์ ตั้งเวทีเล่นดนตรี และปราศรัยใหญ่

- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ การออกมาตรการห้ามนั่งทานในร้านอาหาร เกิดจากหลังผ่อนคลายมาตรการพบผู้ติดเชื้อจากการไปรับประทานอาหารในร้าน และนำเชื้อกลับไปแพร่กับครอบครัวที่ไม่ได้ออกมาร่วมกิจกรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ไทยรัฐ, แนวหน้า, innnews, bangkokbiznews, sonthitalk)

- พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. ยอมรับโควิดเข้าสู่การระบาดระลอกที่ 4 ส่วนแคมเปญ #จะเปิดมึงจะทำไม

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

นั้น รัฐบาลและศบค.จะขอตุลาการการณเมื่อผ่านไป 15 วัน ถ้าคลี่คลายจะพิจารณาผ่อนคลายให้

7. โพลล์เปิดประเทศ 120 วันยังเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายวิรัตน์ เอื้อนถมิต รองประธาน ส.อ.ท. เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 7 เดือนมิ.ย. 2564 ภายใต้หัวข้อ “120 วัน เตรียมความพร้อมเปิดประเทศ” พบว่า ควรเปิดเมื่อสถานการณ์มีความพร้อม โดยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ และมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 56.7% ส่วนปัจจัยสำคัญที่ภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดประเทศ 3 อันดับแรก 1.การเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70% ของประชากรทั้งประเทศ 93.0% 2.การกำหนดแผนงานที่ชัดเจน 74.6% 3.มาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยว 72.6% ส่วนรูปแบบการเปิดประเทศที่เหมาะสม ได้แก่ 1.ทยอยเปิดบางพื้นที่ตามความพร้อมของจังหวัด 59.2 % 2.เปิดเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว 34.8% 3.เปิดพร้อมกันทั่วประเทศ 6.0%

8. ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (innnews, voicetv.)

-นายภา เจริญลงพื้นที่ภูเก็ตครั้งนี้ นำร่องเปิด “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” คาดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 100,000 คน ในไตรมาส 3 นี้ โดยนายภา มีความกังวลเรื่องเพดานวีซ่าผู้ติดเชื้อโควิด 5 รายใน จ.ภูเก็ต ซึ่งนพ.สสจ.ชี้แจงแล้วว่าผู้ติดเชื้อไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในภูเก็ต อย่างไรก็ตาม ขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อไม่ทำลายบรรยากาศการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ

-โฆษก ศบค. เผย ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ วันที่ 1 ก.ค. จะมีเที่ยวบินเข้ามา 4 เที่ยวบิน นักท่องเที่ยว 249 ราย ทั้งอิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ โดยเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว และมีการกำหนดมาตรการป้องกันโรคอย่างดี หากจะเดินทางออกนอกจ.ภูเก็ต ต้องอยู่ที่ภูเก็ตเกิน 14 วันก่อน และระหว่างนั้นต้องตรวจหาเชื้อซ้ำอีก 2 รอบ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ไทยโพสต์

-ก.การต่างประเทศ ปรับปรุงระบบลงทะเบียน COE ออนไลน์สำหรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกเตรียมความพร้อม เปิดระบบลงทะเบียนตั้งแต่ 28 มิ.ย. เพื่อตรวจเอกสารล่วงหน้า ผู้จะเดินทางเข้ามาต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE ล่วงหน้าไม่เกิน 30 วันก่อนวันเดินทางเข้าไทย ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 4,100 คน กรมควบคุมโรคตรวจเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนและอนุมัติไปกว่า 500 ราย ตั้งแต่ 29 มิ.ย. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกพิจารณาออก COE โปรแกรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 43 ราย และกำลังทยอยเร่งออก COE ต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต กล่าวว่า การดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุขใน Phuket Sandbox กำหนด 5 มาตรการ คือ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชนทุกกลุ่ม, คัดกรองเข้มข้น โดยเฝ้าระวังคนที่เข้ามาจากช่องทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ, เฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มชุมชนมีการวางแผนสุ่มตรวจในกลุ่มเสี่ยง 11 กลุ่ม, เตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการในการตรวจโรคโควิด 19 มีศักยภาพ 4,000-5,000 คน/วัน และการรักษาพยาบาลในรพ.ห้องไอซียู จำนวนเตียง และจำนวนห้องที่ต้องรับผู้ป่วย

9. การรักษาโควิดด้วยยาไอเวอร์เมคติน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, thansettakij, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 3, 7, TNN, Thaipbs)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงถึงแนวทางการรักษาโควิด 19 ด้วยการใช้อยาไอเวอร์เมคติน ซึ่งเป็นยาถ่ายพยาธิในสัตว์ร่วมกับยาฟาวิพิราเวียร์ ว่า ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการรักษา แม้มีการทดลองใช้ในอินเดียแต่เป็นเพียงการใช้ในระยะหนึ่ง และมีการยกเลิกการใช้แล้ว เพราะการใช้ยาไอเวอร์เมคตินรักษาโควิดให้ผลสำเร็จในหลอดทดลองเท่านั้น ข้อมูลวิจัยทางคลินิกยังไม่เพียงพอ กรมฯ และรพ.ศิริราชกำลังศึกษาในผู้ป่วยเพิ่มเติม ทั้งนี้การใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ รวมทั้งองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป ไม่พิจารณาให้ใช้ยาไอเวอร์เมคตินสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 เพราะยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ หากใช้ต้องใช้ยาในปริมาณสูงส่งผลให้เกิดความเป็นพิษสูง ขออย่าหลงเชื่อข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ และอย่าพึ่งใช้ยาดังกล่าวเพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ห้ามซื้อมาใช้เอง

10. คลัสเตอร์ใหม่และรายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด,

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ไทยโพสต์, ผจก., บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สปริงนิวส์, INN, TNN, js100, pptvhd, mcot, nationtv, 77 kaoded)

-กทม. พบคลัสเตอร์ใหม่ในชุมชนขุนนาวา เขตบางพลัด ตรวจ 800 ราย พบติดเชื้อ 25 ราย และแคมป์ที่พักคนงาน พระราม 2 เขตบางขุนเทียน ตรวจ 246 ราย พบติดเชื้อ 94 ราย **สมุทรปราการ** โรงงานผ้าติดเชื้อ 33 ราย และโรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร ย่านบางป่อ ติดเชื้อ 54 ราย **สุราษฎร์ธานี** แคมป์ก่อสร้างติดเชื้อ 19 ราย **พระนครศรีอยุธยา** พบบุคลากรรพ. พระนครศรีอยุธยาติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้า 7 ราย อัลฟา 2 ราย **กาฬสินธุ์** พบผู้ติดเชื้อวันเดียว 27 ราย โดยเป็นกลุ่มแรงงานกลับบ้าน ยอดผู้ติดเชื้อ 214 ราย **ขอนแก่น** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 33 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนงานที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีแนวโน้มเปิดรพ.สนามอีกครั้ง **ระยอง** รพ.ปลวกแดงปิดห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หลังบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 8 ราย ส่วน อ.บ้านฉาง พบคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้าง สั่งปิดชายหาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด **มุกดาหาร** หม่อมกลับจากทำงานก่อสร้าง จ.ปทุมธานี เดินทางมาพักกับแม่ที่เป็นช่างเสริมสวยแล้วไม่แจ้งอสม. ต่อมาแม่มีอาการไข้ ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 ลามกลุ่มเสี่ยงอีกกว่า 100 คน **เพชรบูรณ์** แจง 2 ผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตาที่บึงสามพัน-น้ำหนาว รักษาหายกลับบ้านแล้ว **นครปฐม** พบผู้ป่วยใหม่อีก 231 ราย ปัจจัยเสี่ยงมาจากคลัสเตอร์โรงฆ่าหมู

มาตรการ สธ.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, topnews

-นายกฯ ได้รับรายงานข้อมูลสำรองเวชภัณฑ์ และสถานการณ์บริหารจัดการยาจาก สธ. ว่า ขณะนี้เวชภัณฑ์และยารักษาโรคโควิด 19 มีเพียงพอ โดยมีอัตราสำรองหลายเดือน เช่น หน้ากาก N95 สำรองทั้งคลังส่วนกลางและภูมิภาค 511,439 ชิ้น อัตราสำรองคงคลัง 14 เดือน ส่วนยา Favipiravir มีคงคลัง 2,989,747 เม็ด ยา Remdesivir คงคลัง 2,369 ขวด ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลทั้งการจัดหา การกระจายเวชภัณฑ์และยาไปยังหน่วยบริการให้เพียงพอและทั่วถึง โดยยา Favipiravir มีแผนจัดหาเดือนก.ค.อีก 5 ล้านเม็ด ระหว่างเดือนส.ค. -ก.ย. อีก 3 ล้านเม็ด ส่วนยา Remdesivir จัดหาในเดือนก.ค.อีก 3,100 ขวด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, thailandplus, mcot)

-รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อบริการฉีดวัคซีน On-site ให้ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป เป็นวันแรก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ โดยให้ลูกหลาน/คนใกล้ชิดพาเข้ารับบริการ ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่วันที่ - 18 ก.ค. 2564 ช่องทางประตูที่ 1 เวลา 09.30-18.00 น ทุกวัน ขณะเดียวกันจะเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ให้ครอบคลุมร้อยละ 50 ภายในเดือน ก.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaigov

-ปลัด สธ. เตือนให้สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ร่วมกับครอบครัว หลังมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว ชุมชน ออฟฟิศ ถึงร้อยละ 74

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณี อย.พบความผิดปกติลักษณะเป็นเจลใสติดขวดของวัคซีนซิโนแวค Lot C202105079 ว่า ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยการขนส่งและเก็บรักษาวัคซีนของศูนย์ฯ จะใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีการควบคุมอย่างเคร่งครัดโดยคณะทำงานด้านเภสัชกรรมของสถาบันโรคผิวหนัง ทำให้สามารถรักษาอุณหภูมิตลอดห่วงโซ่ความเย็นได้ที่ 2-8 องศา ตลอดเวลา และไม่เคยพบปัญหาในลักษณะดังกล่าวมาก่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, bangkokbiznews)

-ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพระราชทานจากกรมพระศรีสวางควัฒนฯ ให้แก่ผู้สูงอายุติดเตียงในพื้นที่เขตบางคอแหลม ทั้งนี้ โปรดฯ ให้มูลนิธิภัทรมาหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สธ. กทม. กรมราชทัณฑ์ และรพ.จุฬารัตน์ แห่งละ 6,400 โดส รวม 25,600 โดส ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา วันที่ 4 ก.ค. 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, nationtv.

-สสจ.แพร่ จัดโครงการคนแพร่ไม่ทิ้งกัน เพื่อรณรงค์รับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ได้รับการตรวจยืนยันว่าป่วยในต่างจังหวัดและต้องการเข้ามารับการรักษาที่ จ.แพร่ โดยสสจ.แพร่จะจัดสถานพยาบาลให้

-ผู้ป่วยโควิด 19 รายแรก ในโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน เดินทางจากกรุงเทพฯ เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.แม่ทะแล้ว หลังโพสต์ขอความช่วยเหลือ โดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางเข้า จ.ลำปาง อย่างเคร่งครัด และไม่ปกปิดไหม้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไลน์ข้อมูลการเดินทาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สปริงนิวส์, ไทยรัฐ, nationtv, posttoday)</p> <p>-นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกรณีแม่ค้าร้านโจ๊กติดเชื่อ ว่า เป็นการติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ในส่วนร้านค้าที่ไม่ได้รับวัคซีนจะไม่ให้เข้ามาขายเด็ดขาด พร้อมกันพื้นที่ชัดเจน ส่วนข่าวเจ้าหน้าที่สภาติดเชื่อ 30 คน ไม่เป็นความจริง</p> <p>-ดร.สันต์ ศรีธรรมธำ อธิการพิเศษคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า เผยถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในกทม. ว่า เป็นช่วง 7 วันอันตราย แนะนำกักตัวตัวเอง ทำตามศบค.อย่างเคร่งครัด</p> <p>-ผู้ป่วยโควิดหญิงวัย 60 ปี กางมุ้งนอนบนทางเท้าหน้าสน.นางเลิ้ง เนื่องจากไม่มีรพ.รักษา และกลัวนำเชื้อติดลูกสาวที่เข้าห้องอยู่ด้วยกัน ตำรวจต้องประสานรพ.รับไปรักษา</p> <p>-น.ส.เอ (นามสมมุติ) เข้าแจ้งความ สภ.เมืองอุดรธานี หลังถูกนายวีระศักดิ์หลอกให้ซื้อวัคซีนโควิดของซิโนฟาร์ม ซึ่งเหลือมาจากโควตาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยให้ชำระเงินค่าวัคซีนรายละ 1,800 บาท หลงเชื่อจองวัคซีนไป 20 คน รวมความเสียหายประมาณ 36,000 บาท</p> <p>-โก๊ะตี๋ อารามบอย ให้สัมภาษณ์ว่า ไปฉีดวัคซีนแอสตราเซนeca เข็มแรก 13 พ.ค. ต่อมาตรวจพบว่าติดโควิดเมื่อ 29 มิ.ย. แพทย์ให้ยารักษา 9 เม็ด เพื่อกันไม่ให้เชื้อลงปอด ตอนนี้อาการยังไม่มียอะไรน่าเป็นห่วง</p> <p>-นางวิจิตร โพธิ์วิจิตร อายุ 89 ปี มารดา เป็ด เชิญยิ้ม นักแสดงตลก เสียชีวิตด้วยโควิด 19 ส่วนพ่อวัย 93 ปี ติดเชื่อโควิด ยังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู คาดว่าทั้งพ่อและแม่ติดโควิดจากแม่บ้าน</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>-ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ที่มีกัญชาหรือสารสกัดกัญชาเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งสนับสนุนและร่วมมือด้านจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ ที่ไม่ใช่กัญชา สำหรับแผนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มียาไทย 4 ตำรับ ได้แก่ ตำรับสุขไสยาสน์ (รูปแบบแคปซูล) ตำรับประสะกัญชา (รูปแบบแคปซูล) ตำรับทำลายพระสุเมรุ (รูปแบบแคปซูล) และตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) เบื้องต้นจะผลิตเป็นยาแผนไทยเพื่อความสะดวกในการขออนุญาตผลิตและจำหน่าย สำหรับตำรับสุขไสยาสน์และตำรับประสะกัญชา จะใช้แคปซูลกัญชา จึงไม่ใช่ยาเสพติดสามารถจัดจำหน่ายได้ ส่วนตำรับทำลายพระสุเมรุ ตำรับน้ำมันกัญชา ใช้ช่อดอกซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จึงต้องทำเรื่องขออนุญาตจำหน่าย หาก ม.รังสิตได้รับอนุญาตแล้วจะร่วมจำหน่ายด้วย โดยจะเป็นศูนย์กลางกระจายยา เป้าหมายคือคลินิกกัญชาแผนไทยเอกชน ส่วนการกำหนดราคาเบื้องต้นจะไม่ต่างจากที่รัฐจำหน่าย</p>	-
<p>10 อาหารบำรุงปอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, อมรินทร์)</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำอาหาร 10 ชนิดที่ส่งผลดีต่อการทำงานของปอด 1.ชিং ช่วยด้านการอักเสบ 2.พริกหวาน ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ปกติ 3.แอปเปิ้ล ช่วยต้านอนุมูลอิสระ 4.ฟักทอง มีสารอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพปอดหลายชนิด 5.ขมิ้นชัน ช่วยในการทำงานของปอดที่ตีขึ้น 6.มะเขือเทศ ช่วยลดการอักเสบของทางเดินหายใจ 7.ธัญพืชเต็มเมล็ดที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือขัดสีน้อย เช่น ข้าวกล้อง ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง เป็นต้น ดีต่อสุขภาพปอด 8.น้ำมันมะกอก ช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 9.หอยนางรม อุดมด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อสุขภาพปอด 10.ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ เช่น สตรอว์เบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ผักและผลไม้ยังมีสารฟลาโวนอยด์ มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ปอดถูกทำลายได้</p>	-
<p>เสวนาส่งเสริมเศรษฐกิจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, Chiangmainews</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับ บ.ออร์กานอน (ประเทศไทย) จก. จัดเสวนาเสียงของผู้หญิง ครอบคลุมคุณภาพ สุขภาพยั่งยืนของประเทศ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระดับนานาชาติ และองค์กรเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงานส่งเสริมสุขภาพ และการสร้างครอบครัวจากพลังของผู้หญิง นำไปสู่การเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ระดับชุมชน การวางแผนครอบครัวด้วยวิธีคุมกำเนิดสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการอย่างเท่าเทียมตามสิทธิ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ในปี 2573</p>	

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel